

Số: /BC-UBND

Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Trả lời kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: HĐND xã Quang Trung khóa XI, kỳ họp thứ 5

Thực hiện Công văn số 02/HĐND ngày 12/6/2023 của Thường trực HĐND xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2023; UBND xã Quang Trung báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri những nội dung sau:

1. Đối với lĩnh vực đối với lĩnh vực quản lý nghĩa trang:

Theo hợp đồng về quản lý bãi nghĩa trang Cửa Cruyền ngày 01/02/2013 của UBND xã Quang Trung ký hợp với cá nhân ông Hiền thuộc Thôn 6 với số diện tích giao ban đầu là 33.906 m² nhưng thực tế tăng 62.800m², diện tích vượt so với hợp đồng ban đầu là 28.984m² (số diện tích tăng là đất trồng lúa). Đề nghị UBND xã làm rõ số diện tích tăng này đã được chuyển đổi sang đất nghĩa trang chưa? ai là người cho phép, ban Quản lý nghĩa trang có tự động san nền phân lô để bán cho người trong và ngoài địa phương hay không, số tiền là bao nhiêu, ai là người sử dụng và quản lý số tiền này. Những nội dung trên cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm thuộc về ai và ai là người chịu trách nhiệm các nội dung trên.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến kiến nghị cử tri, ngày 16/7/2023 Ban quản lý nghĩa trang xã cùng với Trưởng các Thôn 3, 5, 6 đi xác định lại diện tích bãi nghĩa trang Cửa Cruyền, kết quả đo thực tế diện tích nghĩa trang đang sử dụng hiện nay khoảng 38.000m² (Trong đó diện tích có phần mộ khoảng 24.300 m², diện tích chưa sử dụng là 13.700 m²). Diện tích còn lại hiện nay gia đình ông Hiền và một số hộ khác vẫn đang sản xuất lúa trên đó, sắp tới UBND xã sẽ kiểm tra lại toàn bộ diện tích đất thâu này và đưa vào quản lý theo quy định. Hiện nay Ban quản lý nghĩa trang không thực hiện việc san nền, phân lô để bán cho người trong và ngoài địa phương. Công tác quản lý nghĩa trang được thực hiện theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang Nhân dân trên địa bàn xã Quang Trung và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:

Hiện nay tuyến mương tiêu từ Vách Bắc đến đường ông Tác (Đoạn mương trước nhà ông Ba Thôn 1 xã Quang Trung) có đoạn một số hộ dân đổ đất san lấp, làm vườn, xây dựng quán, nhà ở trên lòng mương gây ách tắc và không

lưu thông toàn tuyến. Đề nghị UBND xã kiểm tra và xử lý giải quyết dứt điểm trước mùa mưa bão.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, ngày 29/6/2023 UBND xã đã làm việc với ban lãnh đạo Thôn 1 và đi kiểm tra thực tế đoạn mương tiêu trên (Đoạn từ chân đê Tam Điệp đến nhà bà Chép) hiện nay vẫn tiêu thoát nước được, chỉ có một số đoạn bị ách tắc do bồi lầy, lầy lác, cỏ mọc hai bên bờ. Đoạn từ lều bà Chép đến ruộng bà Vân không có mương hiện nay đoạn này đang chảy tràn qua ruộng nhà ông Mai Văn Năm, do năm 2014 khi chia ruộng đã không trừ mương tại vị trí nhà ông Năm và bà Vân. Thời gian tới UBND xã sẽ chỉ đạo, phối hợp với thôn có phương án đảm bảo tiêu thoát nước cho tuyến mương này.

3. Đối với lĩnh vực giao thông:

- Hiện nay các phương tiện xe quá khổ quá tải lưu thông trên tuyến đường Lý Thường Kiệt và đoạn đường Thôn 2, Thôn 1 đi phường Đông Sơn, huyện Nga Sơn rất nhiều làm hư hỏng hệ thống giao thông và gây ô nhiễm môi trường, gây ồn ào cho các hộ dân hai bên đường. Đề nghị UBND xã có biện pháp ngăn cấm, xử lý các phương tiện xe quá tải chạy qua các tuyến đường trên để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ô nhiễm môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại.

Trả lời: Hiện nay các tuyến đường trên đã được UBND thị xã và các cơ quan chức năng cho cấm các biển quy định hạn chế trọng tải xe các loại. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND xã sẽ chỉ đạo Công chức chuyên môn phối hợp với lực lượng Công an xã để có các biện pháp ngăn chặn và xử lý tình trạng xe quá tải theo quy định. Đồng thời UBND xã sẽ báo cáo nội dung đề nghị của cử tri đến UBND thị xã và Công an thị xã Bim Sơn để có biện pháp ngăn cấm, xử lý kịp thời.

- Đường nội đồng đoạn từ KT3 (Cổng ông Nhỡ Thôn 2) đi gốc Đa theo hợp đồng thi công mỗi bên lề là 15cm. Đường đã được thi công và đưa vào sử dụng 6 năm nay nhưng hiện tại vẫn chưa có lề đường theo thiết kế làm ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân cũng như việc bảo vệ cốt đường. Đề nghị UBND xã đôn đốc nhà thầu hoàn thiện công trình.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, ngày 26/6/2023 UBND xã đã làm việc với ban lãnh đạo Thôn 2 để xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại buổi làm việc các thành phần đã tham gia kiểm tra hiện trạng công trình đường nội đồng đoạn từ Cổng ông Nhỡ Thôn 2 đi Gốc Đa. Thực tế đơn vị thi công đã đắp lề đường mỗi bên là 15cm theo đúng thiết kế, tuy nhiên công trình đã đưa vào hoạt động từ năm 2016, do trong quá trình sử dụng, một số hộ dân đã đào ao thả cá dẫn đến có một số vị trí bị sạt lở, mất lề đường.

- Đoạn đường từ đường Thanh Niên (Sau nhà bà Thơm Thôn 2) đi Gò Chùa đã bị hư hỏng do nhà thầu thi công tuyến mương cứng từ Thôn 4 đi Thôn

2 vận chuyển vật liệu, nay chưa được khắc phục. Đề nghị UBND xã có biện pháp khắc phục hoàn trả lại đường cho Nhân dân Thôn 2.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, ngày 26/6/2023 UBND xã đã làm việc với ban lãnh đạo Thôn 2 để xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tại buổi làm việc các thành phần đã tham gia kiểm tra hiện trạng công trình đoạn đường từ đường Thanh niên (Sau nhà bà Thơm) đi Gò Chùa. Thực tế có một số vị trí đã bị hư hỏng do nhà thầu thi công tuyển mương cứng và các hộ gia đình thuê xe vận chuyển vật liệu đi vào. UBND xã đã yêu cầu đơn vị thi công tuyển mương cứng phải hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, trám vá lại những chỗ bị hư hỏng, đơn vị đã thống nhất.

4. Đối với lĩnh vực nhà ở dân cư:

Hiện nay một số nhà ở còn lại trên tuyến đường 1A chưa có số nhà. Đề nghị UBND xã cấp biển số nhà trên cho Nhân dân thực hiện thông tin liên lạc.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND xã đã phối hợp với đơn vị gắn biển số nhà tiến hành gắn biển số nhà ở của một số hộ còn lại trên tuyến đường 1A.

5. Đối với lĩnh vực môi trường:

Hiện nay vào các buổi chiều Công ty May 10 hay đốt vải vụn, khói đen gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh đặc biệt là dân cư khu vực thôn 4. Đề nghị UBND xã làm việc với Công Ty May 10 để có biện pháp xử lý.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, ngày 29/6/2023 UBND xã đã cùng ban lãnh đạo Thôn 4 và lãnh đạo Chi nhánh Tổng công ty May 10- Công ty cổ phần xí nghiệp may Bím Sơn làm việc về nội dung kiến kiến nghị của cử tri. Tại thời điểm làm việc Công ty có cung cấp cho đoàn Giấy phép xả thải ra môi trường số 138/GP-UBND ngày 21/12/2022 do UBND tỉnh Thanh Hoá cấp và hiện nay hàng tháng Công ty đều được Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát- Phòng quan trắc và xét nghiệm môi trường lấy mẫu khí thải và nước để xét nghiệm đều đạt tiêu chuẩn theo quy định. Tại buổi làm việc Ban giám đốc Công ty xin tiếp thu, ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri và cam kết sẽ khắc phục ngay những nội dung mà cử tri ý kiến.

Trên đây là Báo cáo của UBND xã Quang Trung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2023 theo quy định./.

Nơi nhận:

- HĐND xã (b/c);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Thắng

